

**รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจำเดือน มกราคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4**



X - Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๐๙.๓๕ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์การนำคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย



พบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๕.๑๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกพบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ.หนองบัวลำภู ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด



การฝึกประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.พงศ์เพชรรัตน์ มูลวันดี รอง สว.(สส.) ตม.จว.หนองบัวลำภู นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.หนองบัวลำภู ฝึกประจำสัปดาห์ ณ บริเวณอาคารที่ทำการ ตม.จว.หนองบัวลำภู



บูรณาการร่วม:จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๒ ราย

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๗ ประมาณ ๑๕.๓๐ น.ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู บูรณาการร่วมกับชุดสืบสวนปราบปราม สท.ศรีบุญเรือง X-Ray สถานที่สุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ, พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติได้ร่วมจับกุมตัว นายภาณุพล ศิริเบญจวรรณ อายุ ๓๕ ปี พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๔๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยผิดกฎหมาย”

สถานที่จับกุม ภายในห้องนอน ต.กุดสะเทื่อน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

สถานที่จับกุม กระท่อมสวนยางพารา ม.๖ ต.กุดสะเทื่อน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

จึงได้จัดทำบันทึกจับกุมควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่ง พงส.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



X - Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบสถานที่ สุ่มเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน โดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๕๒ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์การนำคนต่างด้าวมา ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย



สุ่มตรวจการยื่นคำขออยู่ต่อ

วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกดำเนินการ สุ่มตรวจสอบและสืบสวนพฤติการณ์ของคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จากการตรวจสอบปรากฏว่าคนต่างด้าวได้พักอาศัยและอยู่ในราชอาณาจักรตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นไว้จริง



สุ่มตรวจการยื่นคำขออยู่ต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๐.๒๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกดำเนินการสุ่มตรวจสอบและสืบสวนพฤติการณ์ของคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จากการตรวจสอบปรากฏว่าคนต่างด้าวได้พักอาศัยและอยู่ในราชอาณาจักรตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นไว้จริง



สำรวจจัดทำข้อมูลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว. ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำข้อมูลท้องถิ่น ณ ตลาดนัดชุมชน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ผลการปฏิบัติ - ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด



ตรวจการแจ้งที่พัก

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๘ ให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เกสต์เฮ้า ในเขตพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๒



เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว. ตม.จว.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หอร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม



เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างตามโครงการยุทธการไล่ล่า(เด็ดปีก)
นักค้าไอศานเหนือ ๒๕๒ " No Place For Drung " (NPD.P ๔)

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.พงศ์เพชรรัตน์ มูลวันดี รอง สว.(สส.) ตม.จว.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างตามโครงการยุทธการไล่ล่า(เด็ดปีก) นักค้าไอศานเหนือ ๒๕๒ " No Place For Drung " (NPD.P ๔) ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หาว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการปล่อยแถว



ประชุมบริหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู ได้ประชุมบริหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ และกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ผบช.สตม., ผบก.ตม.๔ โดยให้ยึดถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป



สถิติการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร

รหัส เหตุผล	เหตุผลในการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร	จำนวน (ราย)
๒.๔	เพื่อการท่องเที่ยว	๗๑
๒.๑๘	กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (สามีไทย,ภรรยาไทย,บุตรไทย)	๓๒
๒.๒๒	ใช้ชีวิตบั้นปลาย	๓๒
๒.๒๓	เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย	๒
๒.๒๔	เยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย	๖
๑๒.๑	บัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ได้รับการตรวจลงตราประเภทคน อยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ Privilege Entry Visa : PE	๑
๑๐	แรงงาน ๓ สัญชาติ กลุ่มมติ ครม. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕	๒๗
รวมทั้งสิ้น		๑๗๑